

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน

รายนามสมาชิกสภาที่มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายจรัญ แก้วดำ	ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน
๒	นายบรรจง ไร่สอ	รองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน
๓	นายอินจันทร์ ไชยเลิศ	เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน
๔	นายเมืองใจ เงินสัจจา	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน
๕	นายเจตจันทร์ ชันทะพันธ์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน
๖	นายแฝง จริยะ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน
๗	นายย้าย ดวงภู	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน
๘	นายอำนาจ วงศ์วร	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน
๙	นางมาลี จันแปงเงิน	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน
๑๐	นายทินกร ท้าวคำหล่อ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน
๑๑	นายศตรุชิน ยาวิชัยป้อม	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน

รายนามสมาชิกสภาที่ไม่มาประชุม

- ไม่มี

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายดำรงค์ จันแปงเงิน	นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน
๒	นายประจิต ดวงภู	รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน
๓	นายสนิท ชัยบุญ	รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน
๔	นายธวัชชัย กันทาเดช	เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน
๕	นายแก้วมูล วงศ์วร	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน
๖	นายมนตรี อินทวงค์	ผู้ใหญ่บ้าน ปงของเหนือ หมู่ที่ ๑๐
๗	สอ.ศุภกฤต พุแสง	รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
๘	นายวุฒิธรณพัทธ์ ภูลา	นิติกร
๙	นายสุกิจ จินดา	ผู้ใหญ่บ้านสบบาบ หมู่ที่ ๒
๑๐	นายวินัย อินตะ	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
๑๑	นายสอาด การินทร์จินดา	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

นายอินจันทร์ ไชยเลิศ

เลขานุการสภาฯ

นับองค์ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน ครบองค์ประชุม ต่อไปจะดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่อง การเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๒ และมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ จึงประกาศนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงชื่อ นายจรัญ แก้วดำ ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน ต่อไปขอเชิญประธานสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน กล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และดำเนินการประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธานสภาฯ

จากการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน ทางคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจและลงลายมือชื่อรับรองแล้ว และเจ้าหน้าที่สภาเทศบาล ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสภา ให้ทุกท่านได้ตรวจดูถ้อยคำและข้อความล่วงหน้าแล้ว เชิญท่านเลขานุการสภา ดำเนินการ

เลขานุการสภาฯ

อาศัยความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๓๓ กำหนดโดยสรุปว่า รายงานการประชุมทุกคราวจะต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ได้ทำการตรวจสอบแล้วเสนอให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงาน จะมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน ท่านใดจะขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น หรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มี

ประธานสภาฯ

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อความตอนใดผมจึงขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน ว่าท่านใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลดังกล่าวนี้ ขอได้โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

ยกมือรับรอง ๑๑ เสียง ไม่รับรอง ๐ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

ญัตติเสนอเพื่อพิจารณา

ประธานสภา

๓.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบ การรับส่งมอบบ่อบาดาลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ บ้านสบยาบ หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัด เชียงราย ขอเชิญนายกเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมครับ

นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เงินทุกท่าน สืบเนื่องจาก ได้รับหนังสือจาก สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑ ลำปาง ตามหนังสือที่ ทส ๐๗๐๘/๑๐๒๗ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การส่งมอบบ่อบาดาลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ตามที่ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้จัดทำโครงการพัฒนาแหล่ง น้ำบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค พ.ศ.๒๕๕๙ โดย สำนัก ทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑ ลำปาง ดำเนินการเจาะบ่อบาดาล พร้อมก่อสร้างระบบประปา บาดาล ขนาด ๑๒ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ แห่ง คือ บ้านสบยาบ หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย พิกัด E ๖๒๘๒๗๖ N ๒๒๔๗๗๔๐ หมายเลขบ่อบาดาล ๕๙๐๑B๐๓๖ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑ ลำปาง จึงขอ ส่งมอบบ่อบาดาลและระบบประปาบาดาล ขนาด ๑๒ ลูกบาศก์เมตร ให้กับทางเทศบาล ตำบลแม่เงิน และขอให้ตรวจสอบพร้อมลงนามผู้รับมอบและพยาน ในเอกสารการส่งมอบ แล้วส่งกลับที่สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อขอความเห็นชอบครับ

ประธานสภา

ตามที่กรมทรัพยากรน้ำได้ทำการก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อไปต้องขึ้นกับ เทศบาลตำบลแม่เงินที่จะต้องดูแลและช่วยเหลือด้านงบประมาณ อันเป็นหน้าที่ของเรา เมื่อ มีปัญหาใด ทางหมู่บ้านต้องทำหนังสือแจ้งมายังเทศบาลเพื่อจะได้หาทางแก้ไขให้กับพี่น้อง ประชาชนได้ใช้น้ำตามที่นายกเทศมนตรีเสนอมา มีท่านใดจะอภิปรายขอเรียนเชิญครับ

นายอำนาจ วงศ์วร สท.เขต๒

ตามที่ได้รับข้อมูลมา ว่า มีความลึกประมาณ ๔๓ เมตร ซึ่งตอนนี้ใช้การไม่ได้ เนื่องจากน้ำแห้ง หากจะส่งมอบให้เทศบาลแต่ก็ยังใช้การไม่ได้ นั้น เห็นควรแจ้งไปยังกรม ทรัพยากรน้ำเพื่อทำการแก้ไขก่อน ถ้าไม่พิจารณาหากรับมอบไปแล้วเกิดปัญหาขึ้นมา ภายหลังได้

นายประจิด ดวงภู รองนายกเทศมนตรี

เกี่ยวกับรับมอบ ต้องมีการตรวจสอบก่อนการรับมอบตั้งแต่อุปกรณ์ต่าง ๆ ขอเสนอ ว่าจากการสอบถามทราบว่าปริมาณน้ำไม่เพียงพอถือว่ายังไม่สมบูรณ์ ควรจะแจ้งให้ หน่วยงานมาทำการปรับปรุงใหม่ ส่วนในการรับมอบนั้นเราอยากได้อยู่แล้วแต่อยากจะได้ ใจของดีที่พร้อมใช้งาน จึงขอเสนอว่าให้กรมทรัพยากรน้ำเข้ามาปรับปรุงก่อนครับ

นายกเทศมนตรี

ในการดำเนินการก่อสร้างนั้น ถือได้ว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วเพียงแต่บ่อน้ำบาดาลที่ เจาะได้ ๔๓ เมตรนั้น ตอนนี้ น้ำแห้งซึ่งเป็นช่วงฤดูแล้งเป็นเหมือนกันหมดทุกแห่ง เรื่องอื่น ๆ นั้นไม่มีปัญหา

ประธานสภา

เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างรอบคอบรอบด้าน จึงขอความเห็นจากที่ประชุมว่า เห็นควรให้นายกเทศมนตรีประสานงานไปยังกรมทรัพยากรน้ำ ดันเรื่อง เข้ามาทำการ ปรับปรุงในส่วนที่มีปัญหา หรือให้ความชัดเจนก่อนแล้วค่อยนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมในครั้ง ต่อไป หากที่ประชุมเห็นชอบขอให้ยกมือขึ้นครับ

ที่ประชุม

ยกมือให้ความเห็นชอบ จำนวน ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี

ประธานสภาฯ งดออกเสียง ต่อไปจะเป็นการพิจารณากำหนดสมัยประชุมเพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.
๒๕๕๒ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๑ ขอเชิญเลขานุการเรียงรายละเอียดยกให้
ที่ประชุมทราบ

เลขานุการสภาฯ กระผมขอชี้แจงระเบียบเกี่ยวกับการกำหนดสมัยประชุม ดังนี้ ตาม มาตรา ๒๔
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ ได้
กำหนดว่า “ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่ม
ประชุมสามัญ ประจำปีให้สภาเทศบาลกำหนด สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ให้มี
กำหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่า
ราชการจังหวัด”

เพราะฉะนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล เสนอวันเริ่มประชุม และ
กำหนด สมัยประชุมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔
ข้อ ๒๑ กำหนดว่า “การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวัน
เริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจำปี สมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญ
ประจำปีสมัยแรก ของแต่ละปี” ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาล ดำเนินการตาม
ระเบียบ ต่อไป

ประธานสภาฯ เชิญท่านสมาชิกสภาเสนอต่อที่ประชุม

นายอำนาจ วงศ์วร เรียนท่านประธานสภา กระผม นายอำนาจ วงศ์วร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่
สท.เขต ๒ เงิน เขต ๒ ขอเสนอให้มีการกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ ดังนี้
๑. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ มีกำหนด ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
๒. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ มีกำหนด ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
๓. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ มีกำหนด ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ มีกำหนด ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ครับ

ประธานสภาฯ มีท่านผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มี

ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีก็แสดงว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ดังนี้

๑. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ มีกำหนด ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
๒. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ มีกำหนด ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
๓. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ มีกำหนด ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ มีกำหนด ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔
ประธานสภาฯ
นายเมื่องใจ เงินสัจจา
สท.เขต ๑

เรื่องอื่น ๆ
ท่านใดมีข้อราชการจะหาหรืออีกหรือไม่

เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงวิกฤตภัยแล้ง ซึ่งทางหมู่บ้านได้ทำหนังสือขอน้ำเพื่อแจกจ่ายไปแต่ละหมู่บ้าน จึงฝากเรื่องนี้ผ่านไปยังฝ่ายบริหารช่วยกำชับเจ้าหน้าที่นำน้ำไปแจกจ่ายเพื่ออุปโภคบริโภคในแต่ละหมู่บ้าน โดยเฉพาะบ้านป่าคาเหนือ หมู่ที่ ๙ หรือบ้านใหม่ร่มเย็น อยากให้ทำอย่างต่อเนื่อง จำนวน ๒ จุด ช่วงนี้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก และอีกเรื่องคือการทำฝายฉลอน้ำ ซึ่งบ้านป่าคาเหนือหมู่ที่ ๙ ได้ส่งเรื่องเข้ามาโดยมีความต้องการอยู่จำนวน ๒ จุดซึ่งดำเนินการในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นี้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนกระสอบจากเทศบาลตำบลแม่เงิน อยู่จำนวนหนึ่ง ถ้าไม่พอจะขอให้ชาวบ้านสมทบครับ

นายสนธิ ชัยบุญ
รองนายกเทศมนตรี

มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ คือในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จะมีการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุอำเภอเชียงแสน ที่สนามโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุของตำบลแม่เงินเรา และอีกเรื่องคือในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ทางเทศบาลตำบลแม่เงิน ได้ทำหนังสือเชิญผู้พิการในตำบลแม่เงินมาประชุมเพื่อชี้แจงการจัดตั้งชมรมผู้พิการตำบลแม่เงินและจัดตั้งสมาคมคนพิการตำบลแม่เงิน รวมถึงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือคนพิการตำบลแม่เงิน เพื่อจะได้ดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่างๆ จากสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันเรายังไม่ได้มีการจัดตั้งแต่อย่างใด เพื่อช่วยเหลือคนพิการในตำบลเรา ซึ่งในการประชุมจะมีเจ้าหน้าที่จากสมาคมคนพิการจังหวัดเชียงรายและอำเภอแม่สายมาเป็นผู้ดำเนินการ จึงขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าวด้วย

ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
นายมนตรี อินทวงค์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐

รับทราบ

วันนี้มีผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมประชุมด้วย หากมีเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมขอเรียนเชิญครับ

เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เงินทุกท่าน ขอสอบถามความคืบหน้าของโครงการของหมู่บ้านปางของเหนือหมู่ที่ ๑๐ ที่ได้ส่งเข้ามาเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ คือโครงการขุดลอกห้วยร่องขุนตอนบน และโครงการขุดลอกหนองปลาสร้อย ซึ่งช่วงนี้เกิดความแห้งแล้งต้นเงินหมดแล้ว หากว่าติดขัดตรงไหน หรือต้องได้เพิ่มเอกสารอะไร ขอคำชี้แจงด้วยครับ

นายกเทศมนตรี

โครงการขุดลอก ได้ส่งรายงานไปยัง สปก.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีหลายหมู่บ้านที่มีความต้องการเหมือนกัน โดยได้ส่งไปหลายหน่วยงานครับ

ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

รับทราบ

ขอเสนอเรื่องเพื่อขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน คือ สืบเนื่องจากงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลแม่เงินได้ดำเนินการออกสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาความเดือดร้อนของคนพิการที่มีความจำเป็นต้องได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ในเขตพื้นที่ตำบลแม่เงิน จำนวน ๕ ราย คือ ๑) นายสมชาย แซ่เล่า อายุ ๗๔ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒ หมู่ที่ ๑ บ้านสันตันเปา ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ความพิการทางการเคลื่อนไหว สภาพบ้านเป็นบ้านชั้นเดียวมุงสีกะสี ฝาบานเป็นไม้ไผ่ทั้งหลังสภาพผุพังจะพัง และมีอีกหลายอย่างที่ต้องปรับปรุง ๒) นายบุญช่วย น้อยหอม อายุ ๖๒ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๑ บ้านสันตันเปา ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ความพิการทางการสื่อสาร อาศัยอยู่คนเดียว

สภาพบ้านต้องได้ปรับปรุงโดยเฉพาะตัวบ้านเป็นไม้ ไม่สามารถอยู่อาศัยได้เนื่องจากมีสภาพ
ผุพัง เหลือเพียงส่วนด้านหลังบ้านที่เป็นปูน ๓)นางสาวศศิธร เสนาวงค์ อายุ ๓๘ ปี อยู่
บ้านเลขที่ ๔๑/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นผู้พิการ
ทางการเข้าช้อน ที่ต้องอาศัยอยู่ในบ้านอีกหลังซึ่งเป็นบ้านไม้ที่มีประตูหน้าต่างปิดอย่าง
มิดชิดเพื่อป้องกันอันตราย ๔) นายสิทธิชัย พิณา อายุ ๓๔ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๗๖ หมู่ที่ ๙
ตำบลแม่เงินอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย พิการทางการเคลื่อนไหว อาศัยอยู่บ้านแม่ที่
เป็นบ้านชั้นเดียวยกพื้นสูง ไม่สะดวกขึ้นลงบันได อาศัยอยู่ด้านล่างของแต่ที่ต่อเติมขึ้นมา แต่
สภาพไม่สะดวกแก่การดำรงชีวิต ๕)เด็กชายเอกลักษณ์ แซ่มัว อยู่บ้านเลขที่ ๒ หมู่ที่ ๑๑
ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ที่มีพี่น้องที่พิการจำนวนสามคน สภาพพื้นที่
การก่อสร้างบ้านลาดชัน ก่อสร้างห้องน้ำแยกออกจากตัวบ้านที่มีความลาดชัน ไม่มีความ
สะดวกและปลอดภัยในการใช้ห้องน้ำ ผู้ประสบปัญหาที่กล่าวมา ไม่มีศักยภาพพอที่จะ
ปรับปรุงช่วยเหลือตัวเองให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น ให้สามารถดำรงชีวิตที่ใกล้เคียงกับคน
ปกติได้ ลดการเกิดอุบัติเหตุ และมีความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันได้ดียิ่งขึ้น ซึ่ง
ทั้งหมดนี้จะขอขบประมาณจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย ใน
วันนี้จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อขอความเห็นชอบ ขอเสนอแก่นี้ครับ ท่านให้ความเห็นชอบ
โปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม ยกมือให้ความเห็นชอบจำนวน ๑๑ เสียง

ประธานสภาฯ ท่านใดไม่ให้ความเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม ไม่ให้ความเห็นชอบ ๐ เสียง

ประธานสภาฯ ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่ให้ความเห็นชอบครับ เพื่อเป็นการ
ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบปัญหาในพื้นที่ตำบลแม่เงินครับ

- การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน ได้ดำเนินการมาครบทุกวาระแล้ว และตาม
กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ มีกำหนดตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์
๒๕๖๓ มีกำหนด ๓๐ วัน สมาชิกท่านใดจะเสนอญัตติเรื่องใดให้สภาฯได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบเรื่องใดนั้น สามารถเสนอมาได้เพื่อจะได้บรรจุเข้าในระเบียบวาระการ
ประชุมครั้งต่อไป

ที่ประชุม รับทราบ

ประธานสภาฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมในครั้งนี้ ปิดการประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๑๕ น.

ลงชื่อ



ผู้จัดทำรายงานการประชุม

(นายสอาด การินทร์จินดา)

ตรวจแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ



เลขานุการ สภา ทต. แม่เงิน

(นายอินจันทร์ ไชยเลิศ)

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว

เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเมืองใจ เงินสัจจา)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายย้าย ดวงภู)

ลงชื่อ



กรรมการ/เลขานุการ

(นายศตรุชิน ยาวิชัยป่อง)

สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมในครั้งนี้แล้ว

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2563

ลงชื่อ



ประธานสภาเทศบาล

(นายจรูญ แก้วดำ)